

EDUCA 2015 : มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8

☛ นำเสนอเมื่อ 6 ต.ค. 2558

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ผนึกกำลังร่วมจัดงาน EDUCA 2015 :
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8
ระดมความรู้ทางด้านการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและระดับโลก ส่งตรงถึงครู ผู้บริหารโรงเรียน
และนักการศึกษาทั่วไทย ภายใต้แนวคิดหลัก "On Schooling โรงเรียน! โรงเรียน! โรงเรียน!"
มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กอย่างแท้จริง
ตอบโจทย์เรื่องการศึกษา...วาระเร่งด่วนของชาติที่จำเป็นต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารจัดงาน กล่าววา EDUCA 2015 เป็นความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน นักการศึกษา คณาจารย์ครูศึกษา
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาระดับโลก ทุกๆ ปีที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนทั้งจาก
ภาครัฐ หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร และภาคเอกชนมาโดยตลอด ในปีนี้บริษัทฯ
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โครงการ Samsung Smart Learning Center และ บริษัท งามครู จำกัด

EDUCA 2015 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 On Schooling
นำเสนอองค์ความรู้ และบทเรียนการปฏิรูปห้องเรียน และโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศภายใต้หลักการ
คิดข้ามบริบท (Think Across) กับการประชุมนานาชาติ, การสัมมนาพิเศษจากสถานทูตฟินแลนด์ และเกาหลี
เพื่อเรียนรู้บทเรียนนานาชาติ จากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาระดับโลก อาทิ ศ. มิก วอดเตอร์
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหราชอาณาจักร หัวข้อ "สอนอย่างไรเพื่อให้เด็กเรียนรู้" ผศ.ดร.เอช เกะ ไซโตะ
อาจารย์จากสถาบันครูศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ ในหัวข้อ "การศึกษาชั้นเรียนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้-
แนวทางเพื่อการปฏิรูปโรงเรียน" และ เอลเลน มัวร์ ผูกอตังและประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ฝึกอบรมครูใหม่
สหรัฐอเมริกา กับหัวข้อ "กระบวนการพัฒนาครูใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพ" เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเสวนาพิเศษ
"นวัตกรรมเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลทั้งในไทยและต่างประเทศ" โดยการสนับสนุนจาก DLTV และ DLIT ด้วย

คิดไปข้างหน้า(Think Ahead) กับการสร้างภาวะผู้นำแก่ครูใหญ่ใน ฟอรัมครูใหญ่ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หัวข้อ "ครูใหญ่ในบทบาท ผู้นำกิจกรรมการสอน (Instructional Leadership)
กับการสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน" คิดตรอง (Think Again) เพื่อบริบทไทย กับ เวิร์คช็อปสำหรับครูไทยกว่า 200
หัวข้อ โดยครูสามารถเลือกหัวข้อเข้าร่วมได้ตามความสนใจ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Skills for
Your Life ไม่ใช่แค่ Life Skills, ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริง,
หลากหลายการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อันหลากหลาย เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบ (Model
Classroom) และงานแสดงสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อปรับใช้ในโรงเรียน

ด้าน รศ.ดร.บัญญัติ ชลาภิรมย์ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในเจ้าภาพจัดงาน
กล่าวว่า "คณะฯได้รวมเป็นเจ้าภาพงาน EDUCA เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพราะเล็งเห็นความสำคัญ

และบทบาทในการร่วมพัฒนาวิชาชีพครู โดยสนับสนุนคณาจารย์จากคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากร
นับเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมพัฒนาครูไทย ทุกสังกัด ทุกกลุ่มสาระวิชา ขณะเดียวกัน คณาจารย์ของคณะฯ
ได้ร่วมเรียนรู้สภาพปัญหาของห้องเรียน และโรงเรียนจากครูด้วย สำหรับแนวคิดหลัก On Schooling
โฟกัสที่ห้องเรียน และโรงเรียน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น
คุณภาพของการเรียนรู้ของเด็ก...การสนับสนุนตรงนี้จะเป็พลังสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาสู่ผู้เรียนที่แท้จริง
และ ยั่งยืน"

EDUCA 2015 จัดโดย บมจ.บีโก (ไทยแลนด์) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี สำหรับครูผู้สนใจเข้าร่วมงาน
สามารถสมัครและสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02- 748 7007
ต่อ 138,140,147,631-635 และอีเมล info@educathai.com

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง